

ยืนหยัดในความเชื่อโดยลำพัง

STAND ALONE

ศจ.ทัศนพงศ์ ล.สุวรรณรัตน์

ใกล้จะปิดเทอมแล้วซินะ ผลอแป๊ปเดี๋ยวก็ก่ือบจะจบปีแรกของชีวิตในมหาวิทยาลัยแล้วสิ ลูก ทั้งสองเป็นตัวอย่างของน้อง ๆ ทางบ้านเป็นอย่างมาก พ่อเชื่อว่าน้อง ๆ จะต้องเอาแบบอย่างที่ดีของพี่ ของเขาเป็นแน่

จดหมายของลูกที่พูดถึงเรื่องการยืนหยัดในความเชื่อตามลำพังในมหาวิทยาลัยนี้ ซึ่งพ่อก็เห็นใจ ลูกมาก ๆ พ่อรู้ว่าลูกจะต้องหนักใจและลำบากใจที่ได้เลือกเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งในช่วงแรก ๆ นั้นญาติ ๆ หลายคนทักท้วงพ่อ อย่าส่งลูกไปเรียนที่นั่นเพราะทุกคนก็กลัวว่าลูกจะออกนอกทางของ พระเจ้า แต่ในที่สุดเราได้ตกลงกันว่า แม้ว่าจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยคริสเตียนก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีการทดลองหรือปัญหาในเรื่องนี้ แท้ที่จริงมหาวิทยาลัยดัง ๆ ติดอันดับท็อปเทนของอเมริกาเริ่มต้นก็ เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนมาก่อนเหมือนกันที่แท้ก็คือเดี๋ยวนี้อมีการสอนในวิชาที่ปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้าอย่างเปิดเผย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องน่าแปลกใจเลย เพราะการทดลองในเรื่องนี้พระ คัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจน

การยืนหยัดในความเชื่อท่ามกลางขบวนการของมนุษย (Humanism)

มนุษยปฏิเสธพระเจ้า ผู้วินิจฉัย 2:22 มัทธิว 5:13

ผู้วินิจฉัย 2:22 “เพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั้นทั้งสิ้นทดสอบอิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระ มรรคาของพระเยโฮวาห์และดำเนินตามอย่างบรรพบุรุษของเขาหรือไม่”

มัทธิว 5:13 “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก แต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับ เค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั่นไปก็ไม่ใช่ประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ

* ทุกยุคทุกสมัยมาแล้วที่มนุษย์พยายามที่จะปฏิเสธพระเจ้า ไม่ยอมรับพระบัญญัติของพระองค์

* เราจะเห็นง่าย ๆ เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ตัวเราเป็นใหญ่ คิดถึงตัวเราก่อนคนอื่นใดเราก็ก่เริ่มจะออกนอกทางของพระเจ้าแล้ว

* มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีพระเจ้า นี่เป็นรูปแบบดั้งเดิมมาแล้ว ไม่ว่ามนุษย์จะเชื่อพระเจ้าหรือไม่อย่างไรก็ตาม มนุษย์จะปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าไม่ได้เลย เราก็จึงเห็นการแสวงหาพระเจ้าของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ นานา

* ขบวนการคำสอนของมนุษย์นี้ก็คือการที่จะเอาพระเจ้าออกไปจากมนุษย์นั่นเอง มนุษย์มีพระเจ้าด้วยตัวของเขาเอง เพราะถ้าเขาสามารถเอาพระเจ้าออกไปจากมนุษย์ได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นมนุษย์ก็จะสะดวกสบายใจในการทำบาป ทำชั่วโดยไม่มีอะไรฟุ้งในจิตใจได้สำนึกของเขา

* ไม่ว่าวิชาปรัชญาของมนุษย์ก็ดี ศิลธรรมก็ดี ถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วก็เป็นเพียงคำสอนของมนุษย์ที่พยายามให้ลึกลับที่สุดเท่านั้นเอง

* ดังนั้นจึงจะเห็นขบวนการนี้มีขึ้นในโรงเรียนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เสมอมาตลอดและทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ วัน ยิ่งในอเมริกาประเทศที่ควรเป็นประเทศคริสเตียน กลับเป็นประเทศที่ริเริ่มคำสอนของขบวนการคำสอนของมนุษย์นี้เสียเอง

* มนุษย์จะต้องถ่อมใจและยอมรับการมีพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างของเขา

มนุษย์ปฏิเสธสิทธิอำนาจการปกครอง (Authority)

มัทธิว 24:35 “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไป ห้ามมิได้เลย”

* เมื่อขบวนการคำสอนของมนุษย์พยายามที่จะปฏิเสธพระเจ้า ก็ย่อมที่จะนำไปสู่การปฏิเสธสิทธิอำนาจการปกครองไปด้วย

* ถ้าเรานับถืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พระเจ้า ขบวนการนี้จะไม่โจมตีต่อต้านเลย ทันทิที่เชื่อพระเจ้า พระเยซูคริสต์ขบวนการนี้จะโจมตีและต่อต้าน นี่ก็อรากลึกของคำสอนของมนุษย์ที่ปฏิเสธอำนาจการปกครองของพระเจ้า

* เขาจะปฏิเสธอำนาจทุกอย่างที่จะควบคุมเขา จะมีกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ นานามากมาย แม้กระทั่งลูกแจ้งความให้ตำรวจจับพ่อแม่ที่ดีสอนลูกก็มีด้วย เขาจะอ้างความเป็นอิสระของเขามองไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร ...ฉัน ฉัน ฉัน ตัวฉันเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง

* ไม่มีรัฐ ไม่มีอำนาจ ไม่ยอมฟังใคร นอกจากฉันคนเดียว

มนุษย์ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Responsibility)

* ขบวนการของมนุษย์นี้จะสร้างการขาดความรับผิดชอบให้สังคม เมื่อเขาไม่กลัวและยำเกรงพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็ความวิปริตทางเพศ ที่มิผลเสียไปถึงเด็ก ๆ ก็ตามเขาจะไม่มองและรับผิดชอบในเรื่องนี้เลย จะเห็นตัวอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์ที่เมืองไฮโดม โกอโมราห์

* เมื่อมนุษย์ไม่เกรงกลัวพระเจ้า คิดจะทำบาปก็จะทำ วิญญาณชั่วสามทางเพศ ยาเสพติด เกรง ตั้งตัวเป็นอัมพาต

* นี่ก็เป็นผลที่ออกมาความต้องการของขบวนการยกย่องมนุษย์เหนือพระเจ้า
พระเจ้าอนุญาตให้ขบวนการเหล่านี้มีอำนาจขยายตัวมากขึ้นทุกวันที่เพราะ

1. ให้คนของพระเจ้าสังเกตว่าอะไรเป็นความชั่วของมนุษย์และหันเสียจากสิ่งเหล่านี้

เยเรมีย์ 14:20 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสารภาพความชั่วของพวกข้าพระองค์ และความชั่วช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์”

1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

2. ให้เราดูแลสร้างบ้านให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาความจริงในพระวาระของพระเจ้า

3. ให้พ่อแม่สั่งสอนให้ลูก ๆ เรียนรู้จักพระบัญญัติในพระวาระของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามนั้น

4. ฝึกฝนลูก ๆ ให้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อแม้จะต้องด้วยตัวคนเดียวโดดเดี่ยวตามลำพังก็ตาม หรือตามลำพังครอบครัวของเราเอง คริสตจักร กลุ่ม หรือธุรกิจ ก็ตามเราก็ต้องเลือกที่จะยืนหยัดในทางของพระเจ้า

การมีพระบัญญัติของพระเจ้าในชีวิต

1. ในการใช้ถ้อยคำและคำพูด (1 เปโตร 3:15-17) แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยำเกรง มีใจวินิจฉัยดีและชอบอันดี เพื่อในข้อความที่เขาทั้งหลายได้พูดใส่ร้ายท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชั่ว เขาที่ใส่ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้มีความละอาย เพราะว่า การได้รับความทุกข์เพราะทำความดี ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ก็คิดว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่ว

* มีบางคนบอกว่า พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากเป็นสี (เลือด) เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาศัพท์แสงแบบชาวโลก คริสเตียนบางคนไม่ระวังคำพูด มีทั้งคำทั้งสัพพยอกแบบชาวโลกโดยไม่รู้ลึกละเอียด นักเทศน์บางคนหลุดคำพูดที่ไม่น่าฟังเลยบนธรรมมาศก็มี

* พระคัมภีร์บอกว่า มนุษย์ทุกคนจะถูกพิพากษาในคำพูดทุกคำของเขาจะต้องยืนหยัดในการใช้คำพูดที่ดี “ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องให้การ

สำหรับถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะ วาจาของเจ้า” (มัทธิว 12:36-37)

ก. การนิพนธ์ว่าร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะจริงหรือเท็จอย่างไรก็ตาม ลูกอย่าได้มีส่วนกับคนเช่นนั้นเลย เพราะจะทำให้ลูกเสียบุคลิก คนที่ชอบนิพนธ์ว่าร้ายผู้อื่น พระคัมภีร์บอกว่าใช่ที่ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่ นอกจากนี้ไปก็มาจากการขอให้ลูกยื่นหยัดเช่นนี้ก็พอแล้ว

ข. ทุกวันนี้ มารใช้คำพุดนิพนธ์ว่าร้ายผู้อื่นทำลายคริสเตียน แทนจะพุดสร้างสรรค์ สนับสนุนกัน เขากลับใช้คำพุดทำลายสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ อย่าเป็นอวัยวะให้มารในจุดนี้

2. ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของลูกจะต้องรู้จักคำพุดนี้ “ฉันได้มอบชีวิตให้พระเยซูแล้ว” (มัทธิว 10:32) ที่ครอบครัวคริสเตียนบางคนละเลยที่จะนำลูก ๆ ของเขาให้มั่นคงในพระเจ้า

ก. ลูกจะต้องได้ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเขา เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเขาอย่างแท้จริง (โรม 10:9)

ข. ต้องรับการชำระความคิดด้วยความจริงในพระวาจาของพระเจ้า และมีชีวิตในมุมมองใหม่ ในทางของพระเจ้าเป็นเจ้า (โรม 12:2)

ค. ต้องรู้จักเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทรงนำชีวิตประจำวัน (โรม 8:13)

ง. รู้จักและเข้าใจความหมายของการเข้ามีส่วนใน

- การตายร่วมกับพระคริสต์ (ตายต่อบาป)

- ฝังร่วมกับพระคริสต์ (บาปถูกทำลาย)

- เป็นร่วมกับพระคริสต์ (มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์) เพื่อที่ลูก ๆ จะได้รู้จักฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตในพระคริสต์ (โรม 6-8)

จ. รักและยำเกรงพระเจ้า จนไม่อยากจะทำอะไรให้พระนามของพระเจ้าเสียเกียรติเพราะเหตุที่เราทำตามใจตนเอง (ยอห์น 14:21)

ฉ. สอนลูก ๆ ว่าการถูกคว่ำหมิ่นและปฏิเสธเพราะเหตุความเชื่อของเรา พระเจ้าจะมีพระคุณเหนือชีวิตของเรามากขึ้นในการเลือกเดินในทางของพระองค์ (ยากอบ 4:6)

ช. เรียนรู้ที่จะอ่านพระคัมภีร์และท่องจำข้อพระคัมภีร์เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (สุภาษิต 3:6, สดุดี 119:105)

ซ. รักษาท่าทีแห่งความถ่อมใจและมีใจอ่อนโยนต่อหน้าพระเจ้าและมนุษย์อยู่เสมอ ไม่ใช่เย่อหยิ่งหรืออวดตนไม่ยอมใคร (สุภาษิต 8:13)

ฉ. อธิษฐานขอพระเจ้าให้รักในสิ่งที่พระเจ้ารักและเกลียดในสิ่งที่พระเจ้าเกลียด ไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องน่าช้อใจคด (โรม 2:1)

พ่อจำได้ว่าในสมัยที่พ่อเรียนในโรงเรียน ม.ปลายนั้น ในเวลานั้นพ่อยังไม่รู้จักกับพระเยซูเลย ในห้องเรียนของเรามีนักเรียนทั้งชั้นประมาณ 40 กว่าคนแต่ละคนมีนิสัยพอ ๆ กัน ยกเว้นคนหนึ่งพ่อสังเกตเห็นว่าเขาไม่เหมือนพวกเรา แต่เวลาพวกเราไปไหนเขาก็ไปด้วยกับพวกเรา เมื่อเพื่อน ๆ ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ เพื่อนคนนี้ก็จะไม่ทำ แต่ไม่ปฏิเสธรังเกียจเพื่อน เขาจะสนุกสนานเฮฮาได้กับพวกเราอยู่เสมอ จนวันหนึ่งพ่อไปเยี่ยมเขาที่บ้านและพบว่า เพื่อนคนนี้เป็นคริสเตียน พ่อจึงเริ่มสนใจเรื่องของพระเยซูคริสต์ และมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากหลาย ๆ คน จนในที่สุดพ่อก็ได้พบกับความจริงของพระองค์

แม้ว่าการไม่สำแดงตนของเพื่อนคนนี้ในการยืนยันชีวิตที่เป็นคริสเตียนแบบไม่เปิดเผยไม่ร้อนรนเท่าที่ควรก็ตามแต่ครอบครัวของเขาเองได้สอนพระบัญญัติของพระเจ้าไว้ในใจของเขาอยู่บ้างก็ยังเป็นเหตุให้พ่อได้มีโอกาสพบกับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ในที่สุด พ่อเชื่อว่าความพยายามและอดทนในการดำเนินชีวิตของลูกในพระเยซูคริสต์เจ้านี้ยังจะเป็นเหตุให้เพื่อน ๆ ได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้ามากได้ด้วย

พ่อขอหนุนใจลูกทั้งสองให้อดทนในการที่ลูกจะต้องต่อสู้กับการทดลองต่าง ๆ แต่ขอให้ลูกรักษาการอ่านพระคัมภีร์ในตอนเช้าทุกวันและการอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอจะช่วยให้ลูกเข้มแข็งในพระเจ้าได้ ทั้งพ่อและแม่อยากจะให้ลูกรู้อย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าแม้ลูกจะล้มลงผิดพลาดไปอย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงมีพระคุณให้ลูกที่จะกลับใจจากความบาป พ่อและแม่ก็ยังรักและให้อภัยแก่ลูกเสมอฉันนั้น.

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 2004, หน้า 32-34.